



สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

ราชประสงค์พลิกตัว รับซื้อออนไลน์พุ่ง

นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ กล่าวว่า สมาคมเตรียมหารือกับกรุงเทพมหานคร ถึงแนวทาง (อาร์เอสทีเอ) การพัฒนาพื้นที่ย่านราชประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับการช้อปปิ้งยุค 4.4 ตามนโยบายไทยแลนด์ 0. โดยตั้งเป้าหมายเป็น 0 เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงที่สามารถตรวจจับ 2561 รูปธรรมมีพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แนวโน้มการช้อปปิ้ง เพื่อให้สมาคมนำมาวางแผนการทำตลาดรองรับเทรนด์อนาคต และช่วยวางแผนจราจร ลดปัญหาติดขัด จัดทำแอปพลิเคชันช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ รองรับกับนักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการออนไลน์มากขึ้น

ที่มา : มติชน

บัญชีกลางรับยุค4.0 ลุยชำระเงินออนไลน์

บัญชีกลางออกระบบการชำระเงินกลางของภาครัฐ คาดเริ่มใช้ได้เดือน ม .ค.2561

นอรุณช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษา ด้านพัฒนาระบบการเงินการ.ส.คลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเร่งพัฒนาระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ เพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าบริการจากประชาชนให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และครอบคลุมการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและประชาชน เช่น การจ่ายค่าปรับ ค่าเช่า ค่าใบรับรอง ค่าธรรมเนียม โดยไม่ต้องมาติดต่อที่ส่วนราชการ ลดระยะเวลา และค่าเดินทาง สอดรับยุคไทยแลนด์ 4.0

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

3 มาตรการทุ่มยมนต์ทมนุเศรษฐกิจ 4.0

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า . เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบ (.กรม)คณะรัฐมนตรี 4 อัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม.มาตรการ 3 ใน 0 มาตรการแรกกระตุ้นอุปสงค์โดยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายในประเทศนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านการให้สิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน50 ซึ่งจะได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (บีไอโอ)% โดยขยายครอบคลุมไปถึงประเภทกิจการที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก ซึ่งเดิมไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการส่งเสริม ขณะที่กระทรวงคลังจะยกเว้นภาษีเงินได้ 300% สำหรับการวิจัยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ที่มา : ไทยรัฐ

จ่อบินลงนาม “รถไฟความเร็วสูง” จีน 4 ก.ย. กรม.ยอมเพิ่มค่าที่ปรึกษา 1,851 ล้านบาท

กรม1 ยอมเพิ่มค่าที่ปรึกษา.,ล้านบาท 851

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วานนี้.)29ส2 มีมติเห็นชอบร่างสัญญา (.กรม)ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (.ค..งานที่ 2 ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง ในโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเท) กิโลเมตร วงเงินลงทุน 253 นครราชสีมา ระยะทาง-เส้นทางกรุงเทพฯ (รณ 179 รวม,412.ล้านบาท ขณะเดียวกัน ยังเห็นชอบให้มีการปรับเพิ่ม 21 1 กรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาคู่มางานก่อสร้างเพิ่มจากกรอบเดิม,649. 08 3, ล้านบาท เป็น500 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งภาพรวมก็ถือว่า ยังต่ำกว่ากรอบวงเงินที่ฝ่ายจีนเสนอมาที่ 5,ล้านบาท 500

ที่มา : ไทยรัฐ